

Welcome to Chợ Samway



Cửa Hàng Gia Đình : đặc biệt cung cấp các gia vị và đặc sản Á Châu và một lựa chọn phong phú từ trái cây tươi, rau quả, cá, thịt, và một kho nhu yếu phẩm chuyên dùng cho các món ăn Miên, Thái, Lào, Latin, Ý và Ấn Độ.



CHỢ SAMWAY

9811 15th Ave SW
Seattle, WA, 98106
(206) 768-1876

OPEN:
Daily: 8am-9pm
Hàng ngày: từ 8:00 sáng đến 9:00 tối
Đóng cửa ngày Lễ

Tiền mặt; thẻ tín dụng; phiếu thực phẩm



ĐIỀU GÌ ĐÃ TẠO NÊN MỘT BUỔI ĂN NGON?

Chắc chắn là sản phẩm và những nguyên liệu tươi là nền tảng của một buổi ăn ngon. Nhưng điều gì tạo nên một bữa ăn vừa ý? Theo Jamie Yin, nấu một bữa ăn *hoàn hảo* không phải nằm trên danh sách hàng hóa. "Bữa ăn hoàn hảo của tôi sẽ là bữa ăn bạn nấu với bạn bè và cùng nhau thưởng thức," ông giải thích. "Khi bạn nấu một bữa ăn với những người mà bạn quan tâm đến, bạn sẽ vui hơn và thức ăn thành ngon hơn. Người ta thường nói rượu vang đỏ để khai vị buổi ăn thịt bò bít tết, nhưng tôi tin rằng có bạn hữu để cùng thưởng thức thì thức ăn sẽ ngon hơn mà bạn không thể nào tưởng tượng được."



Tiệm tạp hóa gia đình

"Gia đình chúng tôi rất yêu thương nhau", Jamie cho biết, "chúng tôi trông nom và săn sóc nhau." Jamie, người anh Billy, và cha mẹ Sam và Savoun đến từ Campuchia cư ngụ ở Shreveport, Louisiana trước khi đến Seattle. Họ cùng nhau lập ra cửa hàng thực phẩm Yin với những nụ cười thân thiện mà khách hàng tìm thấy mỗi ngày tại cửa hàng Samway trong khu phố White Center.

"Chúng tôi bắt đầu sản phẩm bằng một chiếc lều nhỏ," Jamie giải thích, "sau đó thêm vào hệ thống làm lạnh và bành trưng." Cửa hàng Samway có đầy đủ trái cây tươi, rau quả, thảo dược, cá, và các loại thịt đặc biệt cho các món ăn Miên, Thái Lan, Lào, Latin, Ý, và Ấn Độ. Nhiều loại hoa và sản phẩm trình bày ngay ở lối vào để chào đón khách hàng. Đặc sản là trái cây và rau cải: ớt ngọt và ớt jalapeño, tomatillos và cà chua, nhiều loại rau cải và xà lách, cam quýt và táo, gừng và riềng, họ tây của Trung Quốc và hành tây của tỉnh Walla Walla, khoai tây và khoai lang tím, khổ qua và cà tím, lá chanh và rau húng quế Thái Lan, cộng với các loại trái cây Đông Nam Á như sầu riêng, vải thiều, nhãn, chôm chôm, măng cụt, và thanh long. Những quán ăn như Phở Tái, nhà hàng Be và những tiệm khác đều chọn chợ Samway để mua sản phẩm sỉ về bán lẻ.

Gian hàng hải sản tươi ở chợ Samway sẽ làm cho khách hàng choáng váng mà không thể bỏ qua khi ghé đến một buổi ăn tối. Hải sản tươi hằng ngày bao gồm như milk fish, cá vàng poplin và cá rô phi, với nhiều loại cá hồi, cá thu, cá hồng đỏ, bass, cá bông lau, galunggong, cá chim vàng, và blue runner. Các loại thịt bao gồm các thịt bò cắt sẵn, thịt cừu, dê, thịt heo, vịt, và gà để nướng hoặc hầm. Trứng địa phương có sẵn từ trang trại Nguyen Vu ở Yamhill, Oregon. Chợ Samway có một trung tâm thương mại prahok (cá khô), dầu cá, cá xay nhuyễn cho các món ăn như bánh Chiao của Miên hoặc cà ri Thái. Có nhiều thứ như dược thảo khô và gia vị nấu ăn của miền Latin và Đông Nam Á, hơn 15 loại đậu, mì, gạo và các loại trái cây, rau cải hộp.

Gia đình Yins nói tiếng Anh và Miên nhưng có rất nhiều ngôn ngữ được nghe ở chợ Samway. Trong trường hợp không có sự thông thạo về ngôn ngữ, một nụ cười thân thiện sẽ mở đầu cho câu chuyện. Sự niềm nở của gia đình YIN là, "Chúng tôi muốn làm mọi người cảm thấy được hoan nghênh ở đây", ông Jamie nói.